

Số: ~~6574~~ UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày ~~29~~ tháng 12 năm 2020

V/v có ý kiến và cung cấp  
tài liệu liên quan đến đơn  
khởi kiện của ông Trần Văn  
Cuộc, bà Nguyễn Thị Thiệu  
theo đề nghị của Tòa án  
nhân dân tỉnh

Kính gửi: Tòa án nhân dân tỉnh

Theo đề nghị của Tòa án nhân dân tỉnh tại Công văn số 88/TAND-THC ngày 22/10/2020 về việc cung cấp chứng cứ vụ án theo đơn khởi kiện của ông Trần Văn Cuộc, bà Nguyễn Thị Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

**1. Về việc có ý kiến theo yêu cầu của Tòa án nhân dân tỉnh tại Mục 1, Công văn số 88/TAND-THC ngày 22/10/2020:**

- Về đối tượng thu hồi đất tại Quyết định số 1537/QĐ-CT ngày 12/7/2004 của UBND tỉnh:

Công ty Sản xuất thương mại và Dịch vụ Quảng Ngãi nguyên trước đây là Xí nghiệp cà phê xuất khẩu tỉnh Quảng Ngãi (Nông trường cà phê Ba Tơ là đơn vị thuộc Xí nghiệp cà phê xuất khẩu tỉnh Quảng Ngãi, nội dung này được thể hiện qua các tài liệu có liên quan đến hồ sơ xin giao đất năm 1989 đã được tổng hợp gửi kèm theo Công văn này). Quá trình chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của đơn vị cụ thể như sau:

Ngày 29/7/1989, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 179/QĐ-UB về việc chuyển Xí nghiệp cà phê Quảng Ngãi trực thuộc Xí nghiệp liên hợp cà phê xuất khẩu Nghĩa Bình thành Xí nghiệp cà phê xuất khẩu Quảng Ngãi trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 12/9/1992, UBND tỉnh Quảng Ngãi có Công văn số 26/UB về việc xin thành lập doanh nghiệp nhà nước gửi Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp, từ Xí nghiệp cà phê Xuất khẩu Quảng Ngãi đổi tên thành Công ty Cà phê cao xuất khẩu Quảng Ngãi.

Ngày 18/4/1997, Công ty Cà phê cao xuất khẩu Quảng Ngãi chuyển vào làm thành viên trực thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam theo Quyết định số 244/TTg của Thủ tướng Chính Phủ.

Ngày 24/4/2002, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cà phê Việt Nam ban hành Quyết định số 177/TCT-TCCB/QĐ đổi tên Công ty Cà phê cao xuất khẩu Quảng Ngãi thành Công ty sản xuất thương mại và dịch vụ Quảng Ngãi.

Đến ngày 18/6/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 1682/QĐ-BNN-ĐMDN về việc chuyển Công ty Sản xuất

thương mại và Dịch vụ Quảng Ngãi trực thuộc Tổng Công ty cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Sản xuất thương mại và Dịch vụ Quảng Ngãi.

Như vậy, Nông trường cà phê Ba Tư thuộc Xí nghiệp cà phê xuất khẩu tỉnh Quảng Ngãi, Công ty cà phê Ca cao xuất khẩu Quảng Ngãi và Công ty Sản xuất thương mại và Dịch vụ Quảng Ngãi là cùng một Công ty.

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại và Dịch vụ Quảng Ngãi đang bị ghi cảnh báo trên Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia theo đề nghị tại Công văn số 2184/CT-QLN&CCNT ngày 26/9/2016 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận, giấy phép.

Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi đã có Thông báo số 05/ĐKKD ngày 03/10/2016 về việc vi phạm doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đến nay chưa có Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại và Dịch vụ Quảng Ngãi theo xác nhận tại Công văn số 367/ĐKKD ngày 15/12/2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Về tờ bản đồ tỉ lệ 1:25.000 kèm theo Quyết định số 1537/QĐ-CT ngày 12/7/2004 của UBND tỉnh: Hiện nay, theo kết quả sao lục hồ sơ từ các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ngãi không tìm thấy Tờ bản đồ trên. Do đó, không thể cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của Tòa án nhân dân tỉnh (bản chính, bản sao y bản chính có chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu treo của cơ quan cung cấp tài liệu, chứng cứ).

## **2. Các tài liệu kèm theo:**

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp và cung cấp tài liệu theo yêu cầu của Tòa án nhân dân tỉnh (Có danh mục các tài liệu kèm theo).

Đề nghị của Tòa án nhân dân tỉnh, xem xét xử lý vụ án theo quy định của pháp luật./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra tỉnh;
- VPUB: PCVP(NL), NC, TCD, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN (lnphong506)



**CHỦ TỊCH**

**Đặng Văn Minh**